

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1459 ราคา 10.00 บาท

“สุภรณ์” เตือน “จตุพร” หยุดนั่งเทียนคาดเดาจนทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ขอให้รอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์ peace talk เดือนนายกฯ เตรียมใจไว้ กล่าวคือบ้านพักของหลวง สาลัดดีสิน 2 ฐ.ค.ว่า หากศาลมีคำตัดสินได้ออกมา นายจตุพร รอฟังคำตัดสินก่อนที่จะออกมาพูดอะไรในตอนนี้ ทั้งนี้ ในเรื่องของบ้านพักนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า ได้ทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิต เป็นนายกรัฐมนตรี และก็มีปัญหาเรื่องการ รปภ. เพราะฉะนั้น มันก็ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมของการ รปภ. นอกจากนี้ กมธ.การทหาร สภาฯ ได้เชิญตัวแทนจากกองทัพมาชี้แจง ซึ่งตามระเบียบกองทัพกว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักทหารปี 2548 ระบุว่า ผู้ที่จะอยู่ในบ้านพักได้จะต้องเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพและประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งนายจตุพรอยู่ในบ้านพักตามระเบียบข้อนี้ แต่ทุกอย่างจะต้องรอฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก่อน ส่วนที่ นายจตุพร บอกว่า นายจตุพร ต้องมีความรับผิดชอบในการทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหา ประกอบกับเสียงเรียกร้องให้ลาออกดังไปทั่วประเทศ นายสุภรณ์ บอกว่า อยากให้ นายจตุพร มองว่า ผู้ที่ทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหาคือใคร และกลุ่มที่เรียกร้องเป้าหมายสูงสุดของคนเหล่านั้น คือ สัมผัสสถาบันฯ มิใช่หรือ ที่ผ่านมานายกฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหามาแล้วบ้านเมืองและปกป้องสถาบันฯ มาโดยตลอด ทำให้เมืองดีขึ้นถึงทุกวันนี้ แต่พอบ้านเมืองดีขึ้นมา กลับมีกลุ่มออกมาเรียกร้องให้นายกฯ ลาออกซึ่งถือไม่เป็นที่ธรรมกับนายกฯ ถามว่านายกฯ ทำอะไรผิด ลองเปรียบเทียบกับผู้นำในอดีตสมัยที่ นายจตุพร เคยเป็น ส.ส.บ้างไหม

“ผมอยากให้ นายจตุพร หยุดวิจารณ์และนั่งเทียน นั่งเดาในเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด เพราะประสพการณ์ที่ผ่านมา ตนคุยกับเพื่อนๆ หลายคนที่ไม่ได้คิดนายจตุพร ว่า นายจตุพร วิเคราะห์หรือคาดเดาผิดพลาดเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น อยากเตือนว่า การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ อันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือสร้างความขัดแย้งมากขึ้นในบ้านเมือง นายจตุพร ควรหยุดได้แล้ว ควรมึสติและใช้สมองคิดให้ถ่องแท้ว่า สิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูด เพราะสิ่งที่คาดเดาถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นจริงตามที่พูด ในตรงข้ามกลับเกิดกระแสความขัดแย้งรุนแรงวุ่นวายในบ้านเมือง จนเกิดความไม่สงบขึ้นมาอีก นายจตุพร จะรับผิดชอบในคำพูดไหม นี่คือนี่สิ่งที่ตนเป็นห่วงนายจตุพร ฟังต้องเตือนให้ระมัดระวังในคำพูดตนเองให้มาก หยุดใช้วาทกรรมที่จะสร้างความแตกแยกในบ้านเมืองเสียทีเถอะ” นายสุภรณ์ กล่าว

“นิกร” วอนผู้ชุมนุมฯ ร่วม คกก.สมานฉันท์มอง เป็นพื้นที่กลางเพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศ

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงข้อเสนอแนวทางการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า ขณะนี้สังคมยังยึดติดอยู่กับความคาดหวังว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นต้องแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในอดีต ล้วนแต่ล้มเหลว ซึ่งจริงๆ แล้วควรคิดว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ที่กำลังจะตั้งขึ้นเป็นการสร้างพื้นที่กลางที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพูดคุย โดยมีคนกลางเข้ามาช่วยด้วยซึ่งทุกฝ่ายควรเข้าร่วม รวมถึงผู้ชุมนุมก็ควรละทิ้งความคิดว่าคณะกรรมการเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่อยากให้คิดว่าพื้นที่กลางเพื่อให้เข้ามาพูดคุยกัน เพราะถ้าไม่มีแล้วจะไปพูดคุยกันตรงไหน แต่ถ้าผู้ชุมนุมไม่เข้าร่วม ที่มีอยู่ก็สามารถคุยกันได้

“ก็หวังว่าคณะกรรมการชุดนี้จะไม่ใช่กันชนให้รัฐบาล และไม่ขอให้มองว่าคณะกรรมการนี้เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของรัฐบาล เพราะคำสั่งแต่งตั้งก็ออกโดยประธานรัฐสภา จึงไม่ขอให้มีการล้ม อยากให้เป็นพื้นที่กลางที่ทุกชนพูดคุยกันได้แบบขี้นๆ แต่ถ้ามันจะล้มก็ให้มันล้มไป เพราะว่าได้ลองแล้ว ดีกว่ายังไม่ได้ลองอะไรเลย” นายนิกร กล่าว

“ไตรศุลี” เชิญชวนคนไทยใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ เดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนออกมาท่องเที่ยวในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดค่อนข้างมาก ตั้งแต่เดือน พ.ย.และเดือน ธ.ค. ทั้งนี้ ประชาชนสามารถท่องเที่ยวโดยใช้ผ่านโครงการของรัฐหลากหลายโครงการ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 2563 เหลือจำนวนสิทธิที่พัก 2,275,361 สิทธิ, เหลือสิทธิตั๋วเครื่องบิน 1,828,842 สิทธิ โครงการ “กำลังใจ” โดยรัฐสนับสนุนเงินให้คนละ 2,000 บาท แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการซื้อดีมีคืนได้ด้วย ทั้งนี้ ในเดือน พ.ย.มีวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 19-20 พ.ย. 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จึงจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ 19-22 พ.ย. รวม 4 วัน ขณะที่เดือน ธ.ค. 2563 มติ ครม. ได้ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ จากวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 63 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องรวม 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. 63 ทั้งนี้ เพื่อหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายให้สอดคล้อง

“สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รับสิทธิส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน รวมไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน, รับคูปองมูลค่าสูงสุด 900 บาทต่อวัน เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ, คืนเงินค่าตัวเครื่องบิน 40% โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำลังพิจารณาแนวทางการปรับปรุงโครงการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด พร้อมเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น โดยหวังให้เกิดการใช้จ่ายให้สอดคล้อง มีเม็ดเงินกระจายลงสู่ผู้ประกอบการและคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจะช่วยทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมามาเที่ยวในช่วงปลายปี โดยรัฐมีหลายมาตรการสนับสนุน” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

มูมกาศ

แหล่งเงินได้

การจ่ายเงินค่าจ้างให้บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์และประเทศจีน ให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อและแนะนำลูกค้าชาวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าจากบริษัทในประเทศไทย เมื่อบริษัทสามารถขายสินค้าและเก็บเงินจากลูกค้าชาวต่างประเทศแล้ว บริษัทจะชำระค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 3 จากยอดขายที่เก็บเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แต่ไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย

หรือเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคแรก เพราะสัญญาจ้างทำงานให้ของบุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศมิใช่สัญญาจ้างแรงงานซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง แต่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หากบุคคลชาวต่างประเทศนั้นมิได้เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีที่ได้รับเงินได้ จะไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จาก การได้รับเงินได้พึงประเมินดังกล่าวในประเทศไทยแต่อย่างใด และบริษัทผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15.0 ตามมาตรา 50(1) ไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

(กค 0706/5327 ลว. 30 พ.ค.2550)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท ชัมดิงนิว จำกัด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บจ. ชัมดิงนิว

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 4/1211 ซอยนวนมิตร 68 ถนนนวนมิตร แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท่านหนึ่งลือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสุธร จินคณะกุล)
กรรมการ

บริษัท สยาม ฟราแกรนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

5 พฤศจิกายน 2563


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ฟราแกรนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 109,111 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมควมตราของบริษัท

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง



Siam Fragrance Center Co., Ltd.
บริษัท สยาม ฟราแกรนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

เชาวลัด กษณ ศิริโอภาส
(นางสาวเชาวลัดกษณ ศิริโอภาส)
กรรมการ

นางสาว นวนน้อย

(นางสาวนวนนุช นวนน้อย)
กรรมการ

ประกาศเลิกห้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบัตรไทยธุรกิจ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0673546000719

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบัตรไทยธุรกิจ ได้มีข้อตกลงให้เลิกห้างฯนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างฯ นี้ได้โปรดติดต่อ ชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 965 หมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

นายชาติตะวัน สุมาลี
ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ